

# Nơi phô diễn những tinh hoa võ thuật cổ truyền

XUÂN THI

Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII đã tổ chức Giải võ cổ truyền. Đây là lần thứ 2 Giải võ cổ truyền được đưa vào thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh và là môn thi đấu thứ 11 trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII. Có thể nói, giải là nơi phô diễn những tinh hoa võ thuật cổ truyền, giúp các võ sĩ, môn phái trên địa bàn toàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu và thể hiện tinh thần võ đạo. Đồng thời, giải góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của võ cổ truyền Việt Nam.

Những năm qua, đồng hành cùng với sự phát triển thể dục thể thao của tỉnh Quảng Bình, phong trào võ thuật nói chung và bộ môn võ cổ truyền nói riêng trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển sâu rộng. Các môn võ trải đều trên khắp các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp đã thu hút đông đảo võ sinh tham gia tập luyện, hình thành nên sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên rèn luyện sức khỏe. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 40 câu lạc bộ võ cổ truyền thuộc 6 môn phái, gồm: Thiếu Sơn Phật Gia, Bạch Hồ Lâm, Tây Sơn Bình Định, Thiếu Lâm Nam Sơn, Thiếu Lâm Mai Hãn, Võ Kinh Vạn An. Đặc biệt, với đội ngũ võ sư, huấn luyện viên, trợ giáo trực tiếp tham gia giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề đã góp phần xây dựng phong trào võ thuật cổ truyền tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 có gần 100 vận động viên của 9 địa phương, đơn vị tham gia, gồm: Đồng Hới, Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch,



Các võ sĩ tranh tài tại Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII **Ảnh: X.T**

Quảng Ninh, Lệ Thủy và Hội Doanh nghiệp trẻ. Giải là dịp để vận động viên các địa phương, đơn vị thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật. Cụ thể, các võ sĩ tranh tài 19 bộ huy chương ở các nội dung thi trình diễn quyền cá nhân tay không (nam, nữ); quyền cá nhân binh khí (nam, nữ); quyền đa luyện và thi đấu đối kháng ở các hạng cân (nữ thi đấu 5 hạng cân, nam thi đấu 7 hạng cân).

Với quyết tâm giành thành tích cao nhất tại Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018, nhìn chung các đoàn đã có sự chuẩn bị chu đáo, tuyển chọn những võ sĩ xuất sắc để đi thi đấu. Anh Nguyễn Trần Đức, Trưởng đoàn VĐV võ cổ truyền Lệ Thủy cho biết: “Để tham gia Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII đạt kết quả cao, trước đó vào ngày 19/6 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lệ Thủy, chúng tôi đã tổ chức thi đấu vòng loại để chọn lựa những võ sĩ giành thành tích cao ở các nội dung. Do đó, 18 vận động viên tham gia giải

Đại hội lần này được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng từ hàng chục võ sinh đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn huyện". Với lợi thế có nhiều võ sinh được các võ sư như Nguyễn Xuân Du, chủ nhiệm câu lạc bộ võ Thiếu Lâm Mai Hân; võ sư Hoàng Đại Khoa môn phái Thiếu Sơn Phật Gia... hướng dẫn nên điểm mạnh của đội võ cổ truyền Lệ Thủy đồng đều ở cả 2 nội dung về biểu diễn quyền và đối kháng. Trong khi đó, đoàn vận động viên võ cổ truyền của Đồng Hới cũng được đánh giá khá cao. Thế mạnh của võ cổ truyền đoàn Đồng Hới chủ yếu là ở nội dung thi đấu đối kháng với những vận động viên như Nguyễn Việt Thắng (hạng cân 45 - 50kg), Hoàng Việt Hùng (hạng cân 70 - 75kg), Nguyễn Thị Huệ (hạng cân 44 - 48kg). Ngoài ra, các đoàn võ cổ truyền đến từ huyện Quảng Ninh, Minh Hóa, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn... cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Trong suốt 3 ngày thi đấu (từ ngày 29/6 đến 1/7), Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 đã mang đến cho người hâm mộ võ thuật cổ truyền những bài biểu diễn quyền độc đáo, đặc trưng của các môn phái. Đáng chú ý, với tinh thần thi đấu quyết tâm để giành thành tích cao nên võ sĩ của các đoàn đã phô diễn những tinh hoa độc đáo của võ cổ truyền. Tiêu biểu có vận động viên Phạm Duy Út (đoàn Lệ Thủy) đã thi đấu xuất sắc khi liên tiếp giành được 2 Huy chương Vàng ở nội dung biểu diễn quyền tay không và quyền binh khí. Võ sĩ Phạm Duy Út chia sẻ: "Em rất vui khi giành được thành tích cao tại Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh lần này. Em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ chuyên môn và có thể tham gia nhiều giải thi đấu ở khu vực và toàn quốc".

Trong khi đó ở nội dung đối kháng cá nhân đã diễn ra nhiều trận đấu hay, lôi cuốn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ngay ở nội dung đối kháng nữ (diễn ra ở 5 hạng cân từ 44 kg đến 60kg), các võ sĩ nữ đã trình diễn lối đánh rõ nét, sắc sảo và ra đòn bất ngờ nên thu hút rất đông người xem. Các võ sĩ nữ tiêu biểu như Nguyễn Thị Huệ (đoàn Đồng Hới, giành Huy chương Vàng ở hạng

cân 44kg đến 48kg); Nguyễn Thị Huyền (đoàn Lệ Thủy, giành Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 56kg đến 60kg); Võ Khắc Kiều Trang (Lệ Thủy, giành Huy chương Vàng ở hạng cân 40 kg đến 44kg)... đã thi đấu nỗ lực, tạo ấn tượng trong lòng khán giả.

Ở nội dung đối kháng nam (với 7 hạng cân từ 45kg đến trên 75kg) là sự tranh tài quyết liệt giữa các vận động viên trên võ đài. Đó là những trận đấu đối kháng ở các hạng cân diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Trên võ đài, các võ sĩ đã sử dụng linh hoạt những chiến thuật với tư thế biến hóa theo nhiều tình huống, lôi cuốn khán giả bằng những "miếng võ" đẹp. Thi đấu với niềm đam mê, tinh thần thượng võ nên những vận động viên như Nguyễn Xuân Sơn (đoàn Lệ Thủy, giành Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng nam trên 75kg); Hoàng Việt Hùng (Đồng Hới, giành Huy chương Vàng nội dung đối kháng hạng cân 70 đến 75kg); Dương Văn Hải (Quảng Ninh, giành HCV nội dung 65kg đến 70kg)... đã chinh phục người xem với nhiều pha ra đòn khéo léo, nhanh nhẹn.

Những ngày diễn ra Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 có rất đông khán giả đến xem. Trên khán đài luôn rộn ràng tiếng hò reo, cổ vũ của người hâm mộ giành cho các võ sĩ khi bước lên võ đài thi đấu. Bác Nguyễn Văn Hồng (ở Đồng Hới) cho biết: "Đã lâu rồi tôi mới được xem những trận đấu đối kháng võ trên võ đài hay như vậy. Tôi rất thích khi chứng kiến các võ sĩ thi đấu quyết tâm trên tinh thần thượng võ để giành chiến thắng thuyết phục trước các võ sĩ khác".

Có thể nói trên tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, thi đấu theo luật, Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Kết quả chung cuộc ở nội dung toàn đoàn: Đội võ thuật Lệ Thủy giành giải Nhất, đội Đồng Hới giành giải Nhì và đội Quảng Ninh giành giải Ba... đã khép lại một giải đấu thành công trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII ■

X.T